

Độc Hiểu Báo Cáo về Tính Công Bằng

Sự công bằng là trọng tâm của hệ thống trách nhiệm giải trình tiểu bang California.

Bảng Thông Tin Trường Học California (Bảng Thông Tin) chỉ ra khoảng cách về kết quả học tập giữa các nhóm học sinh thông qua báo cáo về tính công bằng, áp dụng cho từng phương pháp đánh giá của tiểu bang. Những báo cáo này chỉ rõ cả những thành công cũng như những thách thức mà các văn phòng quận, khu học chánh và trường học đang gặp phải trong việc rút ngắn khoảng cách chênh lệch. Ngoài ra, những tài liệu này cũng làm nổi bật những trường đang có các phương pháp đầy hứa hẹn trong việc thu hẹp khoảng cách giữa các nhóm học sinh.

Báo cáo về tính công bằng này cho biết số lượng nhóm học sinh được xếp vào từng Cấp Độ Kết Quả Học Tập (hoặc màu sắc) theo phương pháp đánh giá cụ thể của tiểu bang. Xin lưu ý, vì Chỉ Báo Tiến Bộ của Học Sinh Anh Ngữ chỉ bao gồm một nhóm học sinh (cụ thể là Học Sinh Anh Ngữ), phương pháp đánh giá này của tiểu bang không có báo cáo về tính công bằng.



Dưới đây là mẫu thẻ phương pháp đánh giá môn Ngữ Văn Anh cho Chỉ Báo Học Thuật.

Trong mẫu thẻ được đưa ra, năm nay trường đạt 7.4 điểm tiêu chuẩn, tăng 7.7 điểm so với năm trước. Do đó, Cấp Độ Kết Quả Học Tập tổng thể (màu sắc) cho phương pháp đánh giá này là Xanh Lá.

Báo cáo về tính công bằng được tham chiếu ở cuối thẻ cho thấy không có nhóm học sinh nào rơi vào khoảng Đỏ (kết quả học tập thấp nhất), một nhóm học sinh ở khoảng Cam, bảy nhóm học sinh ở khoảng Vàng, một nhóm học sinh ở khoảng Xanh Lá, và bốn nhóm học sinh ở khoảng Xanh Dương (kết quả học tập cao nhất).

Theo mặc định, số nhóm học sinh trong báo cáo bình đẳng phản ánh thông tin của **All Students** (Tất Cả Học Sinh) trong một trường học hoặc khu học chánh. Người xem cũng có thể truy cập thông tin này ở cấp tiểu bang, bằng cách chọn nút **State** (Tiểu Bang) ở phía trên thang màu đang chỉ vào khoảng màu xanh.

Để xem thông tin chi tiết về từng nhóm học sinh theo từng phương pháp đánh giá, chọn **View More Details** (Xem Thêm Chi Tiết) ở cuối thẻ.

Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web Bảng Thông Tin Trường Học California và Hệ Thống Hỗ Trợ của Sở Giáo Dục California tại địa chỉ <https://www.cde.ca.gov/ta/ac/cm/index.asp>.

Liên hệ với Ban Phân Tích, Đánh Giá và Báo Cáo Trách Nhiệm Giải Trình qua email tại dashboard@cde.ca.gov.

